
 
 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย   
สมัยสามัญ  สมัยที่  4  คร้ังที่  2  ประจ าปี 2564 

วันที่   6  ตุลาคม  2564  เวลา  09.30 น. 
ณ ห้องประชุมพระราษฎรบริหาร (ชั้น 2) ส านกังานเทศบาลต าบลกมลาไสย 

------------------------------------------------------ 
ผูม้าประชุม 
1.  นายพลากร    กุดวิฬา   ประธานสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย 
2.  นางสนทนา  สวนโพธิ ์  รองประธานสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย   
3.  นายวัฒนา  โลตุรัตน์   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย   
4.  นายศศินษ์  คูธนพิทักษ์กุล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย   
5.  นายสุรศักดิ์    หมั้นเหนียว  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย   
6.  นางก าไรเพชร โพนกองเส็ง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย   
7.  นางนิคม  กุดวิฬา    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย 
8.  นายอ้วน   สุระสังข์   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย 
9.  น.ส.นงลักษณ์ ผกานวน  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย 
10. นางจ าปี  ดอนนาค  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย 
11. นายสมศรี   ฉายจอมพล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย 
12. นายเกรียงศักดิ์ สรรพลุน  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย 
ผูไ้ม่มาประชุม 

- ไม่มี 
ผูข้าดประชุม 

- ไม่มี 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.   นางสาววิจิตรา ภูโคก   นายกเทศมนตรีต าบลกมลาไสย 
2.   นายวุฒิชัย  สรรพลุน  รองนายกเทศมนตรีต าบลกมลาไสย 
3.   นางยุวรินทร ์ พีระวราสิทธิ์  รองนายกเทศมนตรีต าบลกมลาไสย 
4.   นายสมศักดิ์  แสนศรี   ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลกมลาไสย 
5.   นายธนพล  แฝงจันดา  เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลกมลาไสย 
6.   นายสักรินทร์ ภูงามเงิน  ปลัดเทศบาลต าบลกมลาไสย 
7.   นายบุญทวี   นันสถิตย์  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
8.   นางสาวศรีประไพ ไชยศรีรักษ์  ผู้อ านวยการกองคลัง 
9.   นางดวงจิตร  หัตถนิรันดร์  หัวหน้าส านักปลัด 
10. นายนิรภัย    บุญเรืองลือ  ผู้อ านวยการกองช่าง 
11. นางกัญญาภัทร  สีบุญมา   ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
12. นายธงชัย  โคตรพัฒน ์  นวก.การศึกษา รก.ผอ.กองการศึกษา 
13. นางสาววาสนา มาตรศรีหา  หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
14. นางสาวสุกัญญา หาระมี   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
15. นางนฤมล   ภูแย้มไสย์  นักจัดการงานท่ัวไป 
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16. นางสาวอัญญารัตน ์ ไสยจรัญ   นักจัดการงานท่ัวไป 
17. จ.ส.อ.ประสิทธิ์ เวียงสงค์  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
18. นายทิลายุ  ภูอาลัย   เจ้าพนักงานเทศกิจ 
19. นางวิลาวัณย์ พิลาแสน  เจ้าพนักงานธุรการ 
20. น.ส.กาญจนา ชัยชราแสง  นักทรัพยากรบุคคล 
21. น.ส.ณัฐวิภา  พูลสมบัติ  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
22. น.ส.อรทัย  ไชยประทุม  พนักงานจ้างท่ัวไป 
23. นายโกศล  หาระมี   พนักงานจ้างตามภารกิจ 
24. นางจ าปี  กล้าขยัน  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
25. นายจักราวุธ  วรามิตร   พนักงานจ้างเหมาบริการ 
26. นางสาวพิสมัย นรภาร   พนักงานจ้างเหมาบริการ 
27. น.ส.ศิริภัทรา ตุละซอง   ประชาชน 
28. นางสาวน้ าฝน ฉิ่มหลวง   นักศึกษาฝึกงาน 
 

   เมื่อได้เวลานัดประชุม เลขานุการช่ัวคราวได้ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาล 
ต าบลกมลาไสย  เข้าห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย  นายพลากร  กุดวิฬา  ประธานสภาเทศบาล ได้
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และประธานสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย  ได้กล่าวเปิดประชุม ตามระเบียบ
วาระการประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี 4  ครั้งท่ี 2  ประจ าปี  2564   
  

เร่ิมประชุมเวลา    09.30   น. 
(นายสักรินทร์  ภูงามเงิน) – เนื่องจากวันนี้เลขานุการสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย ได้ขอลาพักผ่อน จึงขอให้ท่ีประชุม 
        ปลัดเทศบาล ได้เลือกเลขานุการสภาเทศบาลช่ัวคราวปฏิบัติหน้าท่ีแทนเลขานุการสภาเทศบาล 
  นายพลากร  กุดวิฬา ตามท่ีเลขานุการได้ขอลานั้น  ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย  ได้เสนอช่ือ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) สภาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย  ได้ปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการช่ัวคราวเพื่อปฏิบัติ 

หน้าท่ีในการประชุมสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย  และขอผู้รับรองไม่ต่ ากว่า 2 คน  
ด้วยครับ 

นางก าไรเพชร  โพนกองเส็ง เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย 
(สมาชิกสภาเทศบาล) ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางก าไรเพชร  โพนกองเส็ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1   

ขอเสนอช่ือ  นางสนทนา  สวนโพธิ์  เป็นเลขานุการสภาเทศบาลช่ัวคราว  
 นายพลากร  กุดวิฬา ตามท่ีท่านก าไรเพชร  โพนกองเส็ง  ได้เสนอช่ือสมาชิกสภาเทศบาลเป็นเลขานุการ 
(ประธานสภาเทศบาล) ช่ัวคราวนั้น  ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลรับรองไม่นอ้ยกว่า  2  ท่าน 
ท่ีประชุม  รับรอง  3  ท่าน  ผู้รับรองถูกต้อง 
 นายพลากร  กุดวิฬา - มีใครจะเสนออีกหรือไม่ 
(ประธานสภาเทศบาล) - ถ้าไม่มีอีกผมขอประกาศเลขานุการสภาช่ัวคราวได้แก่ นางสนทนา  สวนโพธิ์   

ขอเชิญท่านสนทนา  สวนโพธิ์  ปฏิบัติหน้าท่ีครับ 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม   (ไม่มี) 
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ระเบียบวาระที่ 2 เร่ือง  รับรองรายงานการประชุม 
 นายพลากร  กุดวิฬา - เนื่องจากรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย  สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1  
(ประธานสภาเทศบาล) ประจ าปี 2564 เมื่อวันท่ี 3 สิงหาคม 2564  ณ ห้องประชุมพระราษฎรบริหาร  

ด าเนินการยังไม่แล้วเสร็จ  จะส่งรายงานการประชุมฯ ครั้งท่ีแล้วให้ท่ีประชุม
พิจารณารับรองในการประชุมครั้งต่อไป 

ระเบียบวาระที่  3 เร่ือง  กระทู้ถาม  (ไม่มี) 
 

ระเบียบวาระที่  4 เร่ือง  ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี) 
 

ระเบียบวาระที่  5 เร่ือง  ที่เสนอใหม่ 
  นายพลากร  กุดวิฬา 5.1 เร่ือง  การขอใช้และถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ดอนเจ้าปู่  
 (ประธานสภาเทศบาลฯ)              (โรงเรียนหลักเมืองกมลาไสย เดิม)   
   นายพลากร  กุดวิฬา ล าดับต่อไปกระผมขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลกมลาไสย  ได้เสนอญัตติ 
  (ประธานสภาเทศบาล)  ต่อท่ีประชุม  

นางสาววิจิตร  ภูโคก เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย 

  (นายกเทศมนตรี)  ทุกท่าน ดิฉันนางสาววิจิตรา ภูโคก นายกเทศมนตรีต าบลกมลาไสย ขอเสนอญัตติ   

ขอใช้และถอนสภาพท่ีดินสาธารณะประโยชน์ดอนเจ้าปู่ เพื่อใช้ด าเนินการตาม 
โครงการก่อสร้างสนามกีฬาส่งเสริมสุขภาพของประชาชน  โดยมีหลักการและเหตุผล
ดังนี ้
หลักการ 

    ขอใช้และถอนสภาพท่ีดินสาธารณประโยชน์ดอนเจ้าปู่  ชุมชนในเมือง   
หมู่ท่ี 1 ต าบลหลักเมือง อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อใช้ในการก่อสร้าง 
สนามกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลกมลาไสย  จ านวน   
17  ไร่  2  งาน  12  ตารางวา 
เหตุผล 

คุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นตัวบ่งช้ีท่ีส าคัญแสดงให้เห็นถึงการพัฒนา 
ประเทศท่ีมีประสิทธิภาพ  เพราะหากประชาชนไม่มีคุณภาพชีวิตท่ีดีจะส่งผลให้เกิด
ปัญหาทางสังคมและสุขภาพของประชาชนได้  เทศบาลต าบลกมลาไสย  ได้ตระหนัก
ถึงความส าคัญของปัญหาด้านคุณภาพชีวิตดังกล่าว  จึงมีนโยบายให้ใช้กีฬาเป็น
เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และ
สนามกีฬาถือเป็นองค์ประกอบส าคัญในระดับต้น ๆ ท่ีจะท าให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนได้มีโอกาสเล่นกีฬาอีกท้ังจะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกก าลังกาย  
เพื่อฝึกความสมบูรณ์ของร่างกายและช่วยป้องกันโรคท่ีมีสาเหตุจากการขาดการออก
ก าลังกาย  และใช้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ทางกีฬา  เพื่อสร้างความสมานฉันท์ของ
ครอบครัวและชุมชน  อันจะส่งผลให้สังคมเข้มแข็งและประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลกมลาไสย  มีสุขภาพท่ีสมบูรณ์แข็งแรงต่อไป 
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    ท่ีดินสาธารณประโยชน์ดอนเจ้าปู่  มีเนื้อที่ท้ังส้ินประมาณ 27  ไร่   
65  ตารางวา  ต้ังอยู่หมู่ท่ี 1 ต าบลหลักเมือง  อ าเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์  
ซึ่งเป็นท่ี ต้ังของโรงเรียนหลักเมืองกมลาไสย (เดิม)  สังกัดส านักงานเขตพื้น ท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต 1   และได้ประกาศยกเลิกเป็นท่ีเรียบร้อย
แล้ว  นับว่ามีความเหมาะสมท่ีจะขอใช้และถอนสภาพท่ีดินสาธารณประโยชน์เพื่อใช้ 
ในการก่อสร้างสนามกีฬา  เพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน  โดยขอใช้พื้นท่ี
บางส่วนมีเนื้อที่ประมาณ  17  ไร่  2  งาน  12  ตารางวา 

   กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
1.  ประมวลกฎหมายท่ีดิน  พ.ศ.  2497  มาตรา  9  บัญญัติไว้ว่า  “ภายใต้ 

บังคับกฎหมายว่าด้วยเหมืองแร่ และการป่าไม้ท่ีดินของรัฐนั้นถ้ามิได้สิทธิครอบครอง 
หรือมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าท่ีแล้วห้ามมิให้บุคคลใด 

(1)  เข้าไปถือครอบครอง  รวมตลอดถึงการก่อสร้างหรือเผาป่า 
(2) ท าด้วยประการใด  ให้เป็นการท าลาย  หรือท าให้เส่ือมสภาพท่ีดิน  ท่ีหิน ท่ี 

กรวด  หรือท่ีทราย  ในบริเวณท่ีรัฐมนตรีประกาศหวงห้ามในราชกิจจานุเบกษาหรือ 
(3) ท าส่ิงหนึ่งส่ิงใดอันเป็นอันตรายแก่ทรัพยากรในท่ีดิน 

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพการจัด 
ขึ้นทะเบียนและการจัดหาผลประโยชน์ในท่ีดินของรัฐตามประมวลกฎหมายท่ีดิน   
พ.ศ. 2550  ข้อ 16 ก าหนดไว้ว่า “การขอความเห็นจากท่ีประชุมสภาองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นและจัดให้ราษฎรผู้เคยใช้ประโยชน์ร่วมแสดงความเห็นว่าสมควร 
ให้มีการถอนสภาพหรือไม่  อย่างไร.................” 

    เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบดังกล่าวข้างต้น  จึงขอเสนอ 
ญัตตินี้   เพื่อขออนุมัติสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย  ในการขอใช้ท่ีสาธารณะ
ประโยชน์ดอนเจ้าปู่  ชุมชนในเมือง  หมู่ท่ี  1  ต าบลหลักเมือง  อ าเภอกมลาไสย  
จังหวัดกาฬสินธุ์  ตามหนังสือส าคัญส าหรับท่ีหลวงเลขท่ี  16361  ท่ีดินเลขท่ี  
937  มีเนื้อท่ีท้ังหมด  27  ไร่  65  ตารางวา  โดยขอใช้เนื้อท่ีบางส่วน  จ านวน  
17  ไร่  2  งาน  12  ตารางวา  เพื่อใช้ในการก่อสร้างสนามกีฬาเพี่อส่งเสริม
สุขภาพชองประชาชน 

ขอได้โปรดน าเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย เพื่อพิจารณา
อนุมัติต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ  
                               (นางสาววิจิตรา  ภูโคก)                 

                                      นายกเทศมนตรีต าบลกมลาไสย 
 นายพลากร  กุดวิฬา - ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีต าบลกมลาไสย  ได้เสนอญัตติไปแล้วนั้น  มีสมาชิกท่าน 
(ประธานสภาเทศบาล) ใดสงสัยจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ 
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นายสุรศักดิ์  หมั้นเหนียว เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย นายกเทศมนตรี 
  (สมาชิกสภาเทศบาล)  คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ผู้อ านวยการกองทุกกอง เจ้าหน้าท่ีทุกท่าน 

กระผม นายสุรศักดิ์  หมั้นเหนียว  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย เขต 1  
ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีต าบลกมลาไสย  ได้เสนอญัตติขอใช้และถอนสภาพท่ีดิน 

สาธารณะประโยชน์ดอนเจ้าปู่ เพื่อใช้ด าเนินการตามโครงการก่อสร้างสนามกีฬา 

ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน ไปแล้วนั้น  กระผมขอให้ท่านผู้บริหารหรือผู้ทีเกี่ยวข้อง 
ช่วยชี้แจ้งเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างดังกล่าวด้วยครับว่า  รายละเอียดโครงการท่ีจะ 
ด าเนินการก่อสร้างนั้นมีรายละเอียดอะไรบ้าง  ใช้งบประมาณในการก่อสร้างมากน้อย 

เพียงใดขอให้ท่านได้ช้ีแจงคร่าว ๆ ด้วยครับ 
นายสักรินทร์ ภูงามเงิน เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย นายกเทศมนตรี 
     (ปลัดเทศบาล) คณะผู้บริหาร ผู้อ านวยการกองทุกกอง เจ้าหน้าท่ีทุกท่าน 

กระผม นายสักรินทร์ ภูงามเงิน  ปลัดเทศบาล  ขอช้ีแจงรายละเอียดโครงการก่อสร้าง 
สร้างสนามกีฬาส่งเสริมสุขภาพของประชาชน โดยมีรายละเอียดคราว ๆ ดังนี้ 

1.  โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่งมาตรฐาน 8 ลู่วิ่ง (ลู่ดิน)  
จ านวน 1 สนาม งบประมาณ  2 ล้านบาท  งบประมาณในการก่อสร้างอาจจะใช้
งบประมาณของเทศบาลหรืออาจขอรับสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นกไ็ด้ 
2. โรงยิมเอนกประสงค์ขนาด 30 x 50 เมตร  (ส าหรับกีฬาในร่ม) ความจุ  
1,000 ท่ีนั่ง  1  หลัง  งบประมาณก่อสร้าง 7  ล้านบาท  งบประมาณในการก่อสร้าง
จะด าเนินการขอรับการสนับสนุนเนื่องจากเป็นโครงการเกินศักยภาพของเทศบาล 
3. ลานกีฬาเอนกประสงค์  ขนาด  30 x 50 เมตร  พร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง  4 ต้น   

1 สนาม  (กีฬาฟุตซอล วอลเล่ย์บอล บาสเกตบอล  ตะกร้อ แอโรบิค และกิจกรรม
นันทนาการ  ลานกีฬาเอนกประสงค์   ขนาด 20 x 40 เมตร  จ านวน 1  สนาม  
งบประมาณ  3  ล้านบาท  งบประมาณในการก่อสร้างอาจจะใช้งบประมาณของ
เทศบาลหรืออาจขอรับสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นก็ได้ 

 นายพลากร  กุดวิฬา - ขอขอบคุณท่านปลัดท่ีได้ช้ีแจงรายละเอียดให้ท่ีประชุมรับทราบครับ 
(ประธานสภาเทศบาล) - มีสมาชิกท่านใดสงสัยจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม ่
นายสุรศักดิ์  หมั้นเหนียว ขอเพิ่มอีกนิดหนึ่งครับ  ตามท่ีทางเทศบาลต าบลกมลาไสย  ได้ท าประชาคม 
  (สมาชิกสภาเทศบาล)  เพื่อขอใช้และถอนสภาพท่ีดินสาธารณะประโยชน์ดอนเจ้าปู่ เมื่อวันท่ี  30 กันยายน  

และวันท่ี  1  ตุลาคม 2564  ท่ีผ่านมา ซึ่งมีอีกข้อหนึ่งคือ  ทางชุมชนขอให้ทาง 
เทศบาลต าบลกมลาไสยได้ไปกราบนมัสการหลวงพ่อพระครูอินทรวิชัย เจ้าอาวาสวัด 

ป่าแพงศรีเมือง นั้น  ไม่ทราบทางเทศบาลได้ด าเนินการหรือไม่อย่างไร 
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นายสักรินทร์ ภูงามเงิน เมื่อวันท่ี  1  ตุลาคม  2564  หลังจากปิดการประชาคมเพื่อขอใช้และถอนสภาพ 
     (ปลัดเทศบาล) ท่ีดินสาธารณะประโยชน์ดอนเจ้าปู่ เสร็จแล้ว  กระผมและ 

ท่านอาจารย์ยุวรินทร์  พีระวราสิทธิ์  รองนายกเทศมนตรีต าบลกมลาไสย  ก็ได้ 
ไปกราบนมัสการหลวงพ่อพระครูอนิทรวิชัย  เจ้าอาวาสวัดป่าแพงศรีเมือง  ท่านก็เห็น 
ดีด้วยในการก่อสร้าง  และท่านยังให้ค าแนะน าในการพัฒนาก็ให้ระมัดระวังด้วย   
เนื่องจากในป่าอาจจะมีสัตว์ที่มีพิษจะท าร้ายร่างกายก็ได้ 

 นายพลากร  กุดวิฬา - ขอขอบคุณท่านปลัดท่ีได้ช้ีแจงรายละเอียดให้ท่ีประชุมรับทราบครับ 
(ประธานสภาเทศบาล) - มีสมาชิกท่านใดสงสัยจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม ่
นายศศินษ์  คูธนพิทักษ์กุล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย  
  (สมาชิกสภาเทศบาล)  คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ผู้อ านวยการกองทุกกอง เจ้าหน้าท่ีทุกท่าน 

กระผม นายศศินษ์ คูธนพิทักษ์กุล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย เขต 1 
ก่อสร้างสนามกีฬา  เพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน  บนพื้นท่ีดอนเจ้าปู่ หรือ 
โรงเรียนหลักเมืองกมลาไสย (เดิม)  เนื่องจากกิจการนี้เป็นกิจการในเขตเทศบาล   
แสดงว่ากิจการนี้จะต้องน าเรื่องเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาล เมื่อวันท่ี   
1 ตุลาคม  2564  ผมได้เข้าร่วมท าประชาคมด้วยและมีพี่น้องประชาชนได้ 
สอบถามมาว่า  ตามท่ีเทศบาลต าบลกมลาไสย ได้ขอใช้พื้นท่ีจ านวน 17 ไร่ 2 งาน 
12  ตาราง ทางชุมชนก็เห็นด้วย  แต่ทางชุมชนขอกั้นพื้นท่ีจ านวน 1 ไร่ 135  
ตารางวา ซึ่งพื้นท่ีดอนเจ้าปู่เดิมและพื้นท่ี 9 ไร่ 135  ตารางวา  ซึ่งเป็นพื้นท่ีมีต้นไม้
ขนาดใหญ่ ในการก่อสร้างดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อพื้นท่ีดังกล่าวหรือไม่ 

นายสักรินทร์ ภูงามเงิน ในพื้นท่ีประมาณ  1 ไร่ท่ีเป็นพื้นท่ีดอนเจ้าปู่ และพื้นท่ีประมาณ 9 ไร่ ท่ีเป็นพื้นท่ีป่า 
    (ปลัดเทศบาล) นั้น  ขอยืนยันว่าจะไม่มีผลกระทบ ทางเทศบาลจะกระท าแค่ถากถางให้สะอาด 

ไม่ให้รกร้างแค่นั้น จะไม่กระท าอย่างอื่นแต่อย่างไร  ในส่วนต้นไม้ใหญ่ท่ีอยู่ในพื้นท่ี 
ก่อสร้างหากกระทบการก่อสร้างก็จะท าประชาคมอีกครั้งหนึ่งว่าเห็นสมควรท่ีจะตัด
หรือไม่ หรือจะตัดเพื่อกระท าอย่างอื่นก็แล้วแต่ท่ีประชาคมจะลงความคิดเห็น 

 นายพลากร  กุดวิฬา - มีสมาชิกท่านใดสงสัยจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม ่
(ประธานสภาเทศบาล) - ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุมสภา  ถ้าสมาชิกท่านใดมีมติเห็นชอบให้ขอใช้และถอน
สภาพท่ีดินสาธารณะโยชน์ดอนเจ้าปู่  (โรงเรียนหลักเมืองกมลาไสยเดิม) ตามท่ีผู้บริหารเสนอให้ยกมือ 
ท่ีประชุม  เห็นชอบ   11  เสียง 

งดออกเสียง   1  เสียง 

ระเบียบวาระที่  6 เร่ืองอื่น ๆ 
นายบุญทวี  นันสถิตย์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย นายกเทศมนตรี 
     (ปลัดเทศบาล) คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ผู้อ านวยการกองทุกกอง เจ้าหน้าท่ีทุกท่าน 

กระผม นายบุญทวี  นันสถิตย์ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข  ขอช้ีแจงอยู่ 2 เรื่องคือ 

1. สถานการณ์ไข้เลือดออกขณะนี้มีผู้ป่วยไข้เลือดออกจ านวน  4  ราย  อยู่ในพื้นท่ี   

หมู่ท่ี 14  ต าบลกมลาไสย  จ านวน  2  และอยู่ในพื้นท่ี  หมู่ท่ี  5  ต าบลหลักเมือง  
จ านวน  2  ราย  ได้มีการพ่นเคมีควบคุมโรคเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  และได้มีการแจก
ทรายอะเบทเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
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2. สถานการณ์โควิด – 19  ตามท่ีเทศบาลต าบลกมลาไสย  ได้จัดต้ังศูนย์กักกันโรค
ท้องถิ่น  เทศบาลต าบลกมลาไสย ท่ีอาคารโรงเรียนผู้สูงอายุ (อาคารหลังเทศบาล) เมื่อ
วันท่ี  5 ตุลาคม 2564  ได้มีผู้ท่ีเดินทางมาจากพื้นท่ีเส่ียงมากักตัวจ านวน 1 ราย  
เทศบาลต าบลกมลาไสย  ก็ได้แจ้งประสานให้โรงพยาบาลรับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
และได้รับรายงานว่าบุคคลดังกล่าวได้รับการตรวจเช้ือโควิด – 19 จ านวน 2 ครั้ง ไม่
พบเช้ือ อยู่ในช่วง 72 ช่ัวโมง และได้รับวัคซีนป้องกันโควิด – 19 แล้ว จ านวน 1 เข็ม 
ซึ่งจะมีภูมิคุ้มกันในระดับหนึ่ง  จึงไม่จ าเป็นจะต้องอยู่ในศูนย์กักกันก็ได้ บุคคลดังกล่าว
ก็จะได้เดินทางกลับบ้านได้ในช่วงเย็นวันนี้ 

3. ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลกมลาไสย ว่าในขณะนี้ได้เกิดคลัสเตอร์ใหม่ท่ีเรือนจ า 
ช่ัวคราวโคกค าม่วง อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งมีผู้ต้องหาเข้ากักตัวที่เรือนจ าโคกค าม่วง 
ภายหลังได้ตรวจพบเช้ือโควิด – 19 จ านวน 144 ราย ในจ านวนผู้ติดเช้ือโควิด – 19 
นี้จะต้องถูกปล่อยออกมาเพื่อรักษาโรคในภูมิล าเนาของตัวเอง  ซึ่งในจ านวน  

144 ราย  จะอยู่ในพื้นท่ีอ าเภอกมลาไสย  จ านวน 24  ราย ข้อมูลรายช่ือผู้ป่วยเราไม่
สามารถเปิดเผยข้อมูลได้  เนื่องจากเป็นการสงวนสิทธิผู้ป่วย  ก็ขอความร่วมมือจาก
เจ้าหน้าท่ีของเราให้เฝ้าระวังในการในการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด -19 ด้วย ครับ 

  นายพลากร  กุดวิฬา - ขอขอบคุณท่านผู้อ านวยการกองสาธารณสุข ฯ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) - มีสมาชิกท่านใดสงสัยจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม ่
  นายอ้วน  สุระสังข์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย คณะผู้บริหาร 
(สมาชิกสภาเทศบาล) ปลัดเทศบาล ผู้อ านวยการกองทุกกองและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม 

นายอ้วน  สุระสังข์  ขอเพิ่มถังขยะบริเวณหนองขุ่น  เนื่องจากถังขยะไม่เพียงพอกับ
ปริมาณขยะ 
- ขอความร่วมมือให้รถเก็บขยะเข้าไปเก็บขยะบริเวณหนองน้ าขุ่นสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
เป็นอย่างน้อย  เพื่อไม่ให้ขยะล้นถังขยะ 

  นายพลากร  กุดวิฬา - มีสมาชิกท่านใดจะเสนออะไรอีกหรือไม ่
(ประธานสภาเทศบาลฯ)  

- ถ้าไม่มีท่านใดเสนอ  ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ท่ีได้เข้าร่วม
 ประชุมในครั้งนี้ผมขอปิดประชุมครับ 

 

ปิดประชุมเวลา  11.30  น. 
 

    (ลงช่ือ)           ผู้จด/บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
                (นางนฤมล  ภูแย้มไสย์) 
          นักจัดการงานท่ัวไป ช านาญการ 
 

  (ลงช่ือ               ผู้ตรวจ/ทาน 
   (นางสนทนา  สวนโพธิ์) 

รองประธานสภาเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย ช่ัวคราว 
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 คณะกรรมการสามัญประจ าเทศบาลต าบลกมลาไสย  พร้อมกันตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล
เป็นการถูกต้องแล้ว  
    (ลงช่ือ)             ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
        (นางจ าปี  ดอนนาค) 
  
    (ลงช่ือ)          กรรมการ 
              (น.ส.นงลักษณ์  ผกานวน) 
     

(ลงช่ือ)            กรรมการและเลขานุการ 
                       (นางก าไรเพชร โพนกองเส็ง) 

ท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย  ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวข้างต้นถูกต้องแล้ว 
จึงลงลายมือไว้เป็นหลักฐาน 

 
   (ลงช่ือ)                                    
           (นายพลากร  กุดวิฬา) 
             ประธานสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


